

บทบรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ออกล้ากว่ากำหนดมาก ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบรรณาธิการ แต่ฉบับต่อไป จะออกได้ตรงเวลามากขึ้นเพราะมีสมาชิก รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านส่งบทความมาลงอยู่พอสมควร

เรื่องในฉบับนี้มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์และการศึกษาวิจัยของสมาชิกซึ่งน่าสนใจ นิพนธ์ต้นฉบับมี 4 เรื่อง เรื่องแรกคือ การตรวจหาการกระจายของมะเร็งองคชาติในต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบเพื่อใช้ตัดลินเลือกวิธีการผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออก โดยการใช้ dynamic sentinel node biopsy น่าจะยังมีประโยชน์ แต่อาจจะไม่สามารถทำได้ในเวชปฏิบัติทั่วๆ ไป โดยเฉพาะการใช้ lymphoscintigraphy เรื่องที่ 2 เป็นการประยุกต์นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้สร้างกระเพาะปัสสาวะเทียมแบบสวนทางหน้าท้องเพื่อให้เกิดผลดีกับผู้ป่วยมากที่สุด เป็นเรื่องที่น่าชมเชยและเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องที่ 3 เป็นความพยายามที่จะใช้ free PSA มาช่วยตัดลินการทำ TRUS-Biopsy โดยหา cut off point ที่เหมาะสมของเปอร์เซ็นต์ free PSA เป็นผลงานของแพทย์ประจำบ้าน แต่การนำไปใช้ต้องคำนึงถึงระดับความถูกต้องของการตรวจนั้นๆ ไว้ด้วยเสมอ เรื่องที่ 4 เกี่ยวกับการหาไตที่มีผู้บริจาคเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยไตวาย ซึ่งยังเป็นปัญหาภายในบ้านเรา ทั้งๆ ที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่น้อย ความมุ่งมั่นของแพทย์ที่อุทิศตนนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ได้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและได้บุญกุศลกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

บทความพื้นวิชาพูดถึง ยากลุ่ม 5 alpha reductase inhibitor ที่รักษา BPH มีใช้มานาน และมีการศึกษาผลระยะยาว รวมทั้งผลพลอยได้อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง การนำมารักษาและป้องกันภาวะปัสสาวะเป็นเลือดในผู้ป่วย BPH ก็สามารรถเสริมประโยชน์ของยากลุ่มนี้ได้

บทความพิเศษ เล่าถึงการไปร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักในปัจจุบัน แต่ถ้าได้นำผลงานของเราไปนำเสนอและสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศก็จะมีประโยชน์ต่อสมาคมของเราไม่น้อย

ส่วนรายงานผู้ป่วยก็มีตัวอย่างผู้ป่วยน่าสนใจ 3 ราย แม้จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้พบบ่อยนัก แต่ถ้าพบก็จะทำความลำบากให้แก่เราในการดูแลรักษาพอสมควรไม่ว่าจะเป็น priapism หรือ encrusted double J stent และ severe scrotal injury ก็ตาม การได้เห็นตัวอย่างการรักษาของคนอื่น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของเราได้ไม่มากนัก

เป็นที่น่ายินดีที่สมาชิกของเรารวมทั้งแพทย์ประจำบ้านมีความสนใจ ศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการกันมากขึ้น รวมทั้งพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกันผ่านช่องทางต่างๆ และวารสารยูโร ในอนาคตเมื่อพวกเราคุ้นเคยกับการใช้ internet การพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านทาง website ของสมาคมก็คงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากขึ้นด้วย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุพันธ์ ต้นตวงค์

บรรณาธิการ วารสารยูโร